

*
Số 13-CT/HU

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
lãnh đạo công tác phòng, chống bệnh dịch trên đàn gia súc
trên địa bàn huyện Kon Plông

Trong thời gian qua, các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội đã tập trung lãnh, chỉ đạo và thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh dịch trên đàn gia súc (đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi) để phát triển ngành chăn nuôi; tích cực chỉ đạo chuyển đổi phương thức chăn nuôi từ nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại tập trung, quy mô lớn, tập trung chỉ đạo đưa ra nhiều giải pháp về phòng chống bệnh dịch, trong đó chú trọng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại một số địa phương. Trong đó, nguyên nhân chính dẫn đến bùng phát dịch bệnh đó là: Chuồng trại chăn nuôi chưa đảm bảo, chưa thực hiện tốt công tác vệ sinh chuồng trại thường xuyên, chuồng trại chưa có hồ xử lý phân theo quy định; chưa kiểm soát được con giống đầu vào, chưa thực hiện được chăn nuôi cách ly tập trung, đa số hộ chăn nuôi chưa chủ động dừng trữ thức ăn; gia súc chăn nuôi vẫn còn thả rông nhiều, chưa kiểm soát được các trường hợp buôn bán hàng rông vào địa bàn, công tác phòng chống bệnh dịch ở một số xã chưa được chú trọng; công tác quảng lý mầm bệnh ở những nơi thường xảy ra dịch bệnh còn chủ quan, lơ là, bị động...

Để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý, phát triển ngành chăn nuôi và phòng, chống bệnh dịch trên đàn gia súc, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung, cụ thể như sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, và các văn bản của Huyện uỷ¹; tập trung chỉ đạo và triển khai

¹ Văn bản số 5329/BNN-CN ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch Quốc gia Phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi giai đoạn 2020-2025; Văn bản số 5319/BNN-TY ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v tổ chức triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi giai đoạn 2020 – 2025; Kế hoạch số 3819/KH-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn năm 2020-2025; Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 29 tháng 01 năm

quyết liệt đồng bộ, có hiệu quả công tác quản lý, phát triển chăn nuôi và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi, Luật Thú y, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh².

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chuyển đổi chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi với quy mô tập trung; áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; tập trung đầu tư xây dựng các cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh nhằm hạn chế dịch bệnh xảy ra và phát triển chăn nuôi; bố trí quỹ đất để trồng các giống rau cỏ có năng suất, chất lượng cao nhằm đáp ứng đủ thức ăn xanh cho gia súc.

- Chỉ đạo các chủ dự án thực hiện chăn nuôi trên địa bàn liên quan đến sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về Chăn nuôi, Thú y.

- Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn; thành lập Đoàn công tác đi đến cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống đói, rét trong vụ Đông Xuân năm 2024-2025 (đặc biệt chú trọng vật nuôi Trâu, Bò, Lợn).

- Tiếp tục chủ động chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và bệnh lây truyền từ động vật sang người theo quy định của pháp luật; các chỉ đạo của Trung ương³ và Ủy ban nhân dân tỉnh⁴.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong chăn nuôi, như: di dời chuồng trại ra khỏi khu dân cư, thực hiện các biện pháp lai tạo đàn giống để nâng cao thể trạng, kiểm soát tốt đầu vào con giống (*không mua con giống không rõ nguồn gốc*), chăn nuôi có chuồng trại mái che, thường xuyên vệ sinh khu vực xung quanh chuồng trại, không thả rông, không sử dụng thức ăn thừa, tuyệt đối không cho người lạ vào khu vực chăn nuôi; trồng cỏ, làm cây rom giữ trữ thức ăn,... đồng thời triển khai công tác tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn vật nuôi đảm bảo hiệu quả, tỷ lệ theo quy định.

- Bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh kịp thời và theo đúng quy định của pháp luật.

2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai các biện pháp phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024; Văn bản 2360-CV/HU ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Huyện ủy Kon Plông Về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc trong mùa mưa và các biện pháp nâng cao thể trạng cho đàn gia súc”; Thông báo 269/TB-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Đức Tín, UVBTV, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại Hội nghị đánh giá công tác nâng cao chất lượng phát triển đàn gia súc, gia cầm và giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.

² Văn bản số 4504/UBND-NNTN ngày 25 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững.

³ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

⁴ Kế hoạch số 3912/KH-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Tiếp tục phát triển ngành chăn nuôi gắn với thị trường tiêu thụ, chú trọng phát triển chăn nuôi các loại gia súc tại các xã vùng nóng, vùng lạnh. Chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi, chú trọng dịch bệnh nguy hiểm (bệnh Dịch tả lợn Châu Phi); tiếp tục thực hiện kế hoạch hỗ trợ tái phát triển đàn gia súc trong Nhân dân.

- Quy hoạch khu giết mổ tập trung của huyện tại Thị trấn Măng Đen theo quy định của Luật thú y; chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) của huyện thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra xử lý động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc; định kỳ thực hiện giám sát vệ sinh thú y tại cơ sở giết mổ, xử lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không được cấp phép.

2. Các TCCS Đảng trực thuộc Huyện uỷ theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác chỉ đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp với Đảng uỷ các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn của huyện hướng dẫn Nhân dân trong công tác quản lý phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của pháp luật; tránh tình trạng chủ quan, lơ là để xảy ra tình trạng gia súc, gia cầm chết do đói, rét, mưa bão; dịch bệnh phát sinh và lây lan ra diện rộng, cũng như xảy ra tình trạng mất an toàn thực phẩm.v.v...

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân về giá trị kinh tế mang lại từ việc chăn nuôi, đồng thời giải thích để mọi người nhận thức rõ tính chất nghiêm trọng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp vệ sinh thú y, che chắn chuồng trại, chăm sóc, nuôi dưỡng và cách dự trữ các loại thức ăn đảm bảo dinh dưỡng, tích cực phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

3. Đảng uỷ Công an huyện: Chỉ đạo lực lượng Công an thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra các đối tượng bán thực phẩm không rõ nguồn gốc (thịt gia súc, gia cầm) di động bằng ô-tô, xe máy, kịp thời xử lý các vi phạm theo thẩm quyền của Công an nhân dân được quy định tại Điều 45, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Ngăn chặn kịp thời, không để thực phẩm mang mầm bệnh, đặc biệt như bệnh Dịch tả lợn Châu Phi thâm nhập và buôn bán trên địa bàn huyện.

4. Đảng uỷ các xã, thị trấn

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và phân công trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể từng tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật và công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; tránh tình trạng chủ quan, lơ là để xảy ra tình trạng gia súc, gia cầm chết do đói, rét, mưa bão; dịch bệnh phát sinh và lây lan ra diện rộng cũng như xảy ra tình trạng mất an toàn thực phẩm.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và khuyến khích người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; tập

trung đầu tư xây dựng các cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh nhằm hạn chế dịch bệnh xảy ra đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi...

- Thực hiện khẩn trương, quyết liệt các biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn.

- Quản lý chặt chẽ mầm bệnh, quản lý thực phẩm tươi sống từ gia súc đảm bảo rõ ràng nguồn gốc; bố trí và quản lý chặt chẽ hoạt động của các điểm giết mổ nhỏ lẻ. Triển khai lực lượng kiểm tra các đối tượng bán hàng thực phẩm di động bằng ô-tô, xe máy, kịp thời xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

- Đẩy mạnh thực hiện việc lai tạo cải tạo thể trạng, chất lượng đàn gia súc. Chú trọng công tác chọn lọc, sử dụng những con có tầm vóc, thể trạng tốt, nguồn gốc rõ ràng, không mắc bệnh để làm giống. Khuyến khích các hộ chăn áp dụng biện pháp thụ tinh nhân tạo để nâng cao thể trạng cho đàn gia súc.

- Thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn các hộ chăn nuôi tu sửa, làm mới và vệ sinh chuồng trại thường xuyên; vận động và hỗ trợ người chăn nuôi di dời chuồng trại ra khỏi khu dân cư, chăn nuôi không thả rông, không sử dụng thức ăn thừa, vận động trồng các loại rau, cỏ, làm cây rơm giữ trữ thức ăn,... đồng thời triển khai công tác tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn vật nuôi. Chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp, linh hoạt, thích ứng đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi khi có dịch bệnh xảy ra.

- Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả phát triển chăn nuôi năm 2024 và các năm tiếp theo nếu để bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phát sinh, lây lan ra diện rộng làm ảnh hưởng đến công tác phát triển chăn nuôi, cũng như xảy ra tình trạng gia súc, gia cầm chết do đói, rét.

5. Chi bộ Phòng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn huyện

- Chi đạo Phòng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; công khai danh sách các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi trên địa bàn để người dân biết và chọn mua con giống đảm bảo chất lượng. Phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi.

- Phối hợp với cơ quan Công an, Đội Quản lý thị trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng trong công tác quản lý hoạt động buôn bán, vật chuyển, bán hàng rong thực phẩm trên địa bàn. Phối hợp kiểm tra các đối tượng bán hàng thực phẩm di động bằng ô-tô, xe máy, kịp thời tham mưu UBND huyện xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

- Phối hợp với Chi bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Kế hoạch xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Phấn đấu xây dựng huyện Kon Plông là huyện được công nhận vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; tạo điều kiện phát triển chăn nuôi gia súc bền vững, chăn nuôi gia súc theo chuỗi, nâng cao giá trị sản phẩm, cung cấp sản phẩm an toàn phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

6. Chi bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai thực hiện tốt giải pháp phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, phát triển nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

- Tổ chức công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn huyện theo quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, không để xảy ra tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, lây lan dịch bệnh động vật.

- Phân công cán bộ phụ trách địa bàn từng xã, thị trấn thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn bám sát địa bàn, theo dõi tình hình dịch bệnh; khi có dịch bệnh xảy ra phải kịp thời có mặt tại địa điểm xảy ra dịch bệnh để kiểm tra, lập biên bản xác minh dịch bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm và triển khai các biện pháp cách ly, khoanh vùng, xử lý kịp thời, không để lây lan ra diện rộng.

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành đoàn thể huyện

Phối hợp với các TCCS Đảng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân sửa chữa, làm mới chuồng trại có mái che đảm bảo an toàn; không thả rông gia súc ở trên rừng; dự trữ thức ăn cho gia súc; chủ động các biện pháp phòng, chống rét, dịch bệnh trước, trong và sau mùa mưa, lạnh. Hạn chế thấp nhất gia súc chết do già yếu, đói, rét, dịch bệnh... vận động Nhân dân không mua và sử dụng các sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc.

8. Giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị này; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có); định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định.

Nơi nhận:

- Các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy,
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy,
- Ủy ban Nhân dân huyện,
- UBMT TQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội,
- Các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy,
- Đảng ủy các xã, thị trấn;
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Đào Duy Khánh